

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลำดับดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาสรุปผลได้ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาเจ็ลี่ยน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ตามลำดับ

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่า จำแนกตามเพศ อาชีพ และรายได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

3.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ยอมรับความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน รองลงมาคือ ประชาชนต้องการเข้าร่วมประชุมในการศึกษาปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนมากกว่าเดิม เพราะประชาชนเป็นคนในพื้นที่รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นที่ต้องการในชุมชนมากที่สุดและตรงกับความต้องการของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากที่สุด และเมื่อประชาชนได้เสนอปัญหาเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญเพื่อเร่งแก้ไขให้ทัน่วงที

3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้ประชาชนจากทุกๆฝ่ายทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง รองลงมาคือ ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้านและเสนอแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง และต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบล เปิดโอกาสได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลของตนจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี สนิทฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รองลงมาคือ ประชาชนในชุมชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้น

3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล รองลงมาคือ ประชาชนต้องการเข้าไปร่วมรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม

ผลจากการศึกษา พบว่า ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในด้านการเสนอปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนของตน มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชนและหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาอันเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีการชักชวนประชาชนในชุมชนให้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดเตรียมแผนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาชุมชน จัดลำดับ ก้นกรองความสำคัญของปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคตให้หมดสิ้นไป ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ มีการกำหนดกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา วันเด็ก วันงดสูบบุหรี่โลก ส่งเสริมการกีฬาในชุมชนส่งเสริมให้งดเหล้า เลิกเล่นการพนัน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์แก่คนในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานด้านพัสดุ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีราวัลย์ วรวงศ์

(2550 : 115-116) ได้ศึกษาการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองสรวง ผลการศึกษา โดยรวมและรายได้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สมบูรณ์ กนกหงส์ (2550 : 98) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลจากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

2. ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันหรือไม่

ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ พบว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น ตลอดทั้งได้รับการบริการหรืออำนวยความสะดวกจากข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างด้วยความเป็นเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพรพ ถนัดคำ (2550 : 86-87) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน โดยรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนิดา ไชยรส (2550 : 95-96) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี ไม่แตกต่างกัน

ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ พบว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละช่วงอายุที่มีความแตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะว่าในแต่ละช่วงอายุนั้นจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันในการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัว จึงทำให้มีเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม

ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนิดา ไชยรส (2550 : 95-96) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นประชาชนในแต่ละระดับการศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมที่แตกต่างกันเนื่องมาจากเวลา และหน้าที่การงานความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากการที่ได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน จึงทำให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนิดา ไชยรส (2550 : 95-96) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน การเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ พบว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน เห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประชาชนในชุมชนเป็นหลัก ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมแต่อย่างใดจึงทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพรพ ถนัดคำ (2550 : 86-87) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน

ผลจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได้ พบว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่า รายได้ของประชาชนนั้นไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนของการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงทำให้ประชาชนที่ให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเข้าไปปรับฟังหรือเข้าไปร่วมในการทำประชาพิจารณ์ต่างๆ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิษณุรัฐา พรหมศิลป์ (2552 : 97-98) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าประชาชนมี รายได้ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนตามค่าความถี่ที่มากที่สุดของแต่ละด้าน พบว่า

ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ยอมรับความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง เนื่องมาจากประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าไปรับผิดชอบแล้ว จึงปล่อยละเลยไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลควรทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิของตนต่อการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามาของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้ประชาชนจากทุกๆฝ่ายทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนส่วนมากมีความเข้าใจว่าการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพียงผู้เดียว จึงไม่สนใจที่จะเข้าไปร่วมเสนอแนะแนวทางในการจัดทำ

แผนพัฒนาตำบล จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แผนพัฒนาตำบลที่ผ่านการร่างและอนุมัติใช้ไม่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาชุมชนของตนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลควรชี้แจงและชักชวนเสนอแนะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลของตนจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนส่วนมากยังมองว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของตนยังจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน น้อยมากหรือแทบจะไม่มีความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานเลย ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดงบประมาณบางส่วนเพื่อนำมาจัดกิจกรรมในชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างสามัคคีของประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายในชุมชน การร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ของไทย เช่น การทำกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนของตนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรชี้แจงและเสนอให้ประชาชนในชุมชนส่งตัวแทนหรืออาสาสมัคร เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน เพราะประชาชนมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องภายในของการปฏิบัติงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว จึงไม่กล้าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและละเลยสิทธิที่ควรจะได้รับ อันอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาคำถามมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ทำให้ทราบว่า ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนอยู่ในระดับมาก แต่เพื่อที่จะให้มีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนยังคงอยู่ในระดับมากหรืออยู่ในระดับมากที่สุด ทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ควรที่จะส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน ดังนี้

1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาในชุมชน ควรให้ชาวบ้านได้มีการคัดเลือกตัวแทนจากประชาคมหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่านี้ควรให้ตัวแทนชาวบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เรื่องงานด้าน โยธา งานด้านการศึกษา เป็นต้น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินใจ ซึ่งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเหตุว่า การดำเนินงานบางอย่างที่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญเช่นงานด้าน โยธา งานด้านก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืองานด้านการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างยังเปิด โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจน้อยอยู่ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้านและเสนอแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเองและให้เข้าร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ควรมีการดึงปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น มากกว่าที่เป็นอยู่ควรให้ประชาชนจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เช่นงานบุญประเพณีต่างๆ อยู่เป็นประจำ

1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลควรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้ เช่น การตรวจรับงานก่อสร้างถนน สร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้นและองค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของตนในทุกขั้นตอน และทุกโครงการ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษากันครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2.2 ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY